

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7.1.1./20/CV-ABS

(V/v: Giải trình và điều chỉnh Báo cáo quản
trị năm 2019)

-----o0o-----

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Số ĐKKD: số 3400382278 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp,
đăng ký lần đầu ngày 11/05/2004, thay đổi tùy từng thời điểm của Công ty.

Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh
Bình Thuận

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính
“Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”

Ngày 30/01/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã thực
hiện công bố thông tin báo cáo quản trị số 17/20-HĐQT/ABS ký ngày 18/01/2020.

Trong quá trình rà soát, Công ty đã phát hiện ra sai sót, Công ty xin giải trình
với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí
Minh về các nội dung trong công văn như sau:

- Sai sót do bộ phận đánh máy đã đưa sai thông tin về người có liên quan
vào trong Báo cáo. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Agritech không phải là tổ chức có liên
quan với người nội bộ của Công ty

- Trường hợp của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Thế Giới Xanh, hiện tại
không phải là tổ chức có liên quan với công ty, tuy nhiên có thời điểm là
người có liên quan với công ty. Cụ thể:

+ Tháng 4/2019 Ông Phạm Mạnh Hùng được ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận bầu
là thành viên HĐQT, tại thời điểm này Ông Hùng vẫn còn là Phó Tổng
Giám đốc của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Thế Giới Xanh.



Alamy

+ Tháng 6/2019, Ông Phạm Mạnh Hùng nghỉ việc và nhận quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Tổng Hợp Thế Giới Xanh.

+ Tháng 7/2019, Ông Phạm Mạnh Hùng được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Do không hiểu hết được diễn biến quá trình làm việc của Ông Phạm Mạnh Hùng nên bộ phận tập hợp thông tin người có liên quan bị nhầm lẫn dẫn đến việc thông tin tại Báo cáo số 17/20-HĐQT/ABS ký ngày 18/01/2020 chưa được chính xác.

Công ty xin giải trình với Quý Cơ quan như trên và xin gửi lại phụ lục điều chỉnh đính kèm. Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Th.Ký Công ty./.



PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHẠM MẠNH HÙNG

